



ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง
เรื่อง เชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็นในการวางและจัดทำ
ผังเมืองรวมเมืองตากลิ จังหวัดนครสวรรค์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศคณะกรรมการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกประกาศ ดังนี้

กรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองตากลิ จังหวัดนครสวรรค์ ในท้องที่ตำบลหนองโพ ตำบลหัวหวาย ตำบลตากลิ ตำบลลาดทิพรส ตำบลห้วยหอม ตำบลช่องแค ตำบลหนองหม้อ ตำบลพรหมนิมิต ตำบลจันเสน และตำบลสร้อยทอง อำเภอตากลิ จังหวัดนครสวรรค์ ตามแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม จึงขอเชิญชวนประชาชนไปตรวจสอบจุดประสงค์ประกอบของผังเมืองรวม ซึ่งมีรายละเอียดของแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน และรายการประกอบแผนผัง ของผังเมืองรวมเมืองตากลิ จังหวัดนครสวรรค์ ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตากลิ ที่ว่าการอำเภอตากลิ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเทศบาลเมืองตากลิ สำนักงานเทศบาลตำบลช่องแค ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตากลิ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจันเสน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหอม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ โรงพยาบาลตากลิ สวนสาธารณะสระทะเล และสนามกีฬาลานคลี และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th) และแสดงความคิดเห็นด้วยวาจาในวันที่มีประชุมรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชนตามที่กำหนดไว้ข้างท้ายนี้ หรือแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือหรือแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th) เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองตากลิ จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งมีหนังสือแสดงความคิดเห็นเพื่อให้มีผลเกี่ยวกับสิทธิในการยื่นคำร้องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยส่งไปที่กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเทศบาลเมืองตากลิ สำนักงานเทศบาลตำบลช่องแค ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตากลิ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจันเสน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหอม และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ ทั้งนี้ หากเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคารดังกล่าวให้ส่งหลักฐานการมอบอำนาจไปด้วย

สำหรับ...

สำหรับองค์ประกอบของผังเมืองรวมดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และในการนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง จะจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองตากลิ จังหวัดนครสวรรค์ จากประชาชนในท้องที่ดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารมูลนิธิการกุศลตากลิ อำเภอตากลิ จังหวัดนครสวรรค์

ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชนในวันดังกล่าว เมื่อคณะกรรมการผังเมืองให้ความเห็นชอบผังเมืองรวมเมืองตากลิ จังหวัดนครสวรรค์แล้ว กรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำเนินการปิดประกาศแผนที่แสดงเขตและรายละเอียดของผังเมืองรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้มีส่วนได้เสียที่ประสงค์จะยื่นคำร้องในระยะเวลาการปิดประกาศไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะต้องยื่นคำร้องแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่แสดงความคิดเห็น เป็นหนังสือไว้ในวันประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดให้แสดงความเห็นเป็นหนังสือตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ มิฉะนั้นผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถใช้สิทธิในการยื่นคำร้องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมเมืองตากลิ จังหวัดนครสวรรค์ ในภายหลัง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง